

BẢO HIỂM TAI NẠN - SỨC KHỎE CHO NGƯỜI ĐI VAY

Thông tin sản phẩm	
Đối tượng bảo hiểm	<p>1. Điều kiện tham gia bảo hiểm</p> <p>a. Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam; và</p> <p>b. Có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi vào ngày bắt đầu Thời hạn bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc của Hợp đồng bảo hiểm; và</p> <p>c. Có hành vi năng lực dân sự đầy đủ; và/hoặc</p> <p>d. Là người đại diện cho pháp nhân mà pháp nhân này được Tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay và người đại diện tự nguyện chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Tổ chức tín dụng để thanh toán Dư nợ khoản vay mà pháp nhân có trách nhiệm thanh toán cho Tổ chức tín dụng.</p> <p>2. Công ty bảo hiểm không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:</p> <p>a. Người bị bệnh động kinh, bệnh tâm thần, bệnh phong; hoặc</p> <p>b. Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.</p> <p>c. Người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, tai nạn.</p> <p>3. Không thuộc đối tượng loại trừ trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.</p>
Thời gian chờ	<p>Công ty bảo hiểm sẽ áp dụng thời gian chờ 1 năm từ ngày có hiệu lực bảo hiểm cho các trường hợp sau:</p> <p>a. Bệnh đặc biệt</p> <p>b. Điều kiện tồn tại trước</p> <p>c. Biến chứng thai sản</p>
Số tiền bảo hiểm	<p>Là số tiền bồi thường tối đa được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm được chi trả trong Thời hạn bảo hiểm cho Người được bảo hiểm/ Người thụ hưởng khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm có thể lựa chọn Số tiền bảo hiểm là:</p> <p>Giá trị khoản vay tại thời điểm bắt đầu Thời hạn bảo hiểm; hoặc</p> <p>Dư nợ khoản vay của Người được bảo hiểm căn cứ theo Lịch trả nợ của Tổ chức tín dụng</p> <p>Số tiền bảo hiểm cho một Hợp đồng bảo hiểm từ 2 (hai) triệu đồng lên đến tối đa 2 (hai) tỷ đồng.</p>
Thời hạn bảo hiểm	<p>Là Thời hạn bảo hiểm được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm và tương ứng với thời hạn ngay ban đầu hay thời hạn còn lại của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm tham gia bảo hiểm.</p>
Định kỳ đóng phí	<p>Đóng phí một lần/ Hàng năm hoặc theo thỏa thuận khác.</p>
Quyền lợi sản phẩm và Phạm vi bảo hiểm	
Quyền lợi bảo hiểm	<p>Công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm được quy định trên Bảng tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Sự kiện bảo hiểm xảy ra trong Thời hạn bảo hiểm.</p>
Phạm vi bảo hiểm	<p>Công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm cho những rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam trừ những trường hợp loại trừ bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm, bao gồm:</p> <p>a. Phần 1: Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn</p> <p>b. Phần 2: Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Ốm đau Bệnh tật hoặc Biến chứng thai sản</p> <p>c. Phần 3: Mất tích do tai nạn</p>
Các điểm loại trừ	<p>1. Loại trừ áp dụng chung cho Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và Mất tích do tai nạn:</p> <p>a. Người được bảo hiểm tham gia các Hoạt động thể thao chuyên nghiệp, hoặc môn thể thao tiếp xúc có tổ chức, đua dưới bất kỳ hình thức nào bằng bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị có động cơ nào, đua xe và thi đấu xe có động cơ, thám hiểm hang động, leo đá hoặc leo núi có sử dụng dây thừng hoặc thiết bị khác, khám phá hốc núi và hang động, nhảy dù, tàu lượn, trượt tuyết, nhảy bungee, khinh khí cầu, đầu vật, đấm bốc, náo lớn hoặc tham gia vào các môn thể thao tiếp xúc thể lực trong tự, săn bắn, cưỡi ngựa, lặn hoặc các hoạt động dưới nước khác có sử dụng thiết bị thở hoặc nghệ thuật biểu diễn dưới nước, đi bộ tại độ cao trên 5.000 mét so với mặt nước biển.</p> <p>b. Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động trên không, trừ khi với tư cách là hành khách có mua vé trên một chuyến bay có giấy phép hoạt động và có lịch trình bay thương mại;</p> <p>c. Sự tấn công hoặc ám sát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người được bảo hiểm tham gia hoặc khiêu khích hành động đó;</p> <p>d. Người được bảo hiểm điều khiển phương tiện giao thông trong khi máu có nồng độ cồn vượt quá quy định hoặc không có giấy phép lái xe. Người được bảo hiểm điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu.</p> <p>e. Khi Người được bảo hiểm đang bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc chấp hành hình phạt hình sự hoặc trong khi Người được bảo hiểm đang bị bắt giữ, hoặc trốn thoát cuộc bắt giữ;</p> <p>f. Nếu Người được bảo hiểm gặp bất kỳ tai nạn nào phát sinh trong quá trình làm việc, và nếu nghề nghiệp của Người được bảo hiểm nằm trong các loại sau hoặc liên quan đến nghề nghiệp sau: Phi hành đoàn hàng không, phi hành đoàn tàu, Vận động viên chuyên nghiệp, Phòng cháy chữa cháy, Thợ lặn hoặc công việc dưới nước, Những người làm việc trên tàu, giàn khoan dầu khí hoặc tại một địa điểm ngoài khơi tương tự, Thợ mỏ hoặc những người làm việc dưới mặt đất, Làm việc trong các khu rừng hoặc dọn dẹp vệ sinh trong khu rừng, Cảnh sát hoặc lực lượng an ninh, hải quân, quân sự, hoặc hoạt động không lực, Công nhân xây dựng hoặc tham gia phá hủy các công trình xây dựng, Tham gia hành động nguy hiểm khi đóng phim, Xử lý các chất nổ, đạn dược và vũ khí.</p> <p>2. Loại trừ áp dụng cho Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Ốm đau, bệnh tật và Biến chứng thai sản:</p> <p>a. Bệnh đặc biệt trong năm đầu tiên tham gia bảo hiểm. Loại trừ này sẽ không áp dụng đối với Hợp đồng bảo hiểm tái tục.</p> <p>b. Điều kiện tồn tại trước trong năm đầu tiên tham gia bảo hiểm. Loại trừ này sẽ không áp dụng đối với Hợp đồng bảo hiểm tái tục.</p> <p>c. Biến chứng thai sản trong năm đầu tiên tham gia bảo hiểm. Loại trừ này sẽ không áp dụng đối với Hợp đồng bảo hiểm tái tục.</p> <p>d. AIDS/HIV</p> <p>3. Loại trừ áp dụng chung cho tất cả Sự kiện bảo hiểm</p> <p>a. Có nguyên nhân do tự tử hoặc cố ý định tự tử hoặc tự gây thương tích hoặc tự việc cố ý tiếp xúc với rủi ro đặc biệt (trừ khi để cứu người) hoặc từ hành động phạm tội của Người được bảo hiểm hoặc phát sinh do Người được bảo hiểm đang ở trong tình trạng điên loạn hoặc mất trí.</p> <p>b. Người được bảo hiểm tử vong hay Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng bảo hiểm.</p> <p>c. Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do thực hiện các điều trị hoặc sử dụng thuốc theo yêu cầu của Người được bảo hiểm mà không theo chỉ định điều trị của Bác sĩ hay cách điều trị thông thường của ngành y tế quy định, có sự xác nhận của Bác sĩ hoặc Cơ quan y tế có thẩm quyền;</p> <p>d. Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Ốm đau bệnh tật và Biến chứng thai sản có nguyên nhân trực tiếp từ việc sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác theo kết luận của Bác sĩ hoặc Cơ quan y tế có thẩm quyền;</p> <p>e. Người được bảo hiểm dùng chất gây mê trừ khi được chỉ dẫn hoặc dùng theo đơn thuốc của Bác sĩ.</p> <p>f. Người được bảo hiểm vi phạm pháp luật.</p> <p>g. chiến tranh, bạo động, Hành động khủng bố, thiệt hại liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất a-mi-ăng...</p>